



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)

- วันที่ประชุม** : วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เปิดประชุมเวลา 8:00 น.
- สถานที่ประชุม** : ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 ซอย 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
- ประธานที่ประชุม** : พล.ต.อ. อติศรี งามจิตสุขศรี ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
- เลขานุการที่ประชุม** : นางอัญญา ถาวรนนท์ เลขานุการบริษัท
- ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม** : จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 (Record Date) จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 6,151 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,438,123,566 หุ้น
- เปิดประชุม** : จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 131 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,733,077,272 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.0824 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม

นางอัญญา ถาวรนนท์ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และมอบหมายให้นายกุดั่น สุขุमानนท์ ทนายความหุ้นส่วนจากบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัททำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

นายกุดั่น สุขุमानนท์ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 12 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 31,288,010 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 119 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,701,789,262 หุ้น ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 131 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,733,077,272 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.0824 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท (ข้อที่ 37)

โดยนายกุดั่น สุขุमानนท์ ได้แนะนำ กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และที่ปรึกษาของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้



รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. พล.ต.อ. อติศรี	งามจิตสุขศรี	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. ดร. วรดิศ	ธนภัทร	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายวัชร	อัชฌาภรณ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
		ซึ่งเข้าร่วมประชุมโดยระบบ Video Conference
4. นายนพดล	กาญจนทวีวัฒน์	กรรมการ
5. นางอัญญา	ถาวรนนท์	กรรมการ เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการนี้ นางอัญญา ถาวรนนท์ เป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม จึงเข้าร่วมประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น

รายชื่อกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม มีดังนี้

1. นายวิชัย	วนวิทย์	รองประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิ	รักษงษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

1. นายพิชัย	ชัยณรงค์โลกา	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี
-------------	--------------	---

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ได้แก่

1. นายกุดั่น	สุขมานนท์	ทนายความหุ้นส่วน
2. นางสาวญาณิษฐ์	ศิริลักษณ์	ทนายความอาวุโส
3. นางสาววิภารัตน์	ทิมประเทือง	ทนายความ

นายกุดั่น สุขมานนท์ แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมในการดำเนินการประชุม โดยจะมีการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และบันทึกการรายงานการประชุม ในการเผยแพร่ภาพถ่าย ดิจิตอลวิดีโอ และชื่อของผู้ถือหุ้นที่สอบถามประเด็นต่าง ๆ ในระหว่างการประชุม ซึ่งข้อมูลดังกล่าว จะมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือบนระบบอินเทอร์เน็ต อันเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์



แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด และเรียนเชิญ พล.ต.อ. อติศรี งามจิตสุขศรี ประธานกรรมการบริษัท ผู้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยในการนี้ ประธานฯ มอบหมายให้ นายกุดั่น สุขุมานนท์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดข้อเสนอดังที่ปรากฏในหนังสือของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งส่งมายังคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมได้ทราบก่อนเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยทั่วกัน และเพื่อเป็นประโยชน์ในการบันทึกข้อมูลในรายงานการประชุมของบริษัท นายกุดั่น สุขุมานนท์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายเหอ จือ หวง และ นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ ได้ยื่นหนังสือเข้ามายังคณะกรรมการบริษัทโดยมีประเด็นข้อเรียกร้อง 2 ประเด็น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) นายเหอ จือ หวง ส่งหนังสือฉบับลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 และ นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ ส่งหนังสือฉบับลงวันที่ 6 มิถุนายน 2566 มายังบริษัท โดยมอบอำนาจให้ นายสัจชัย ทรัพย์เจริญ เป็นผู้มีอำนาจในการคัดค้านการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 นี้ และมีอำนาจในการรับส่งเอกสารสำคัญต่าง ๆ รวมถึงมีอำนาจตอบข้อซักถามต่าง ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ท่าน มีข้อเรียกร้องต่อคณะกรรมการเพื่อขอให้คณะกรรมการบริษัท ยกเลิกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

ในการนี้ นายกุดั่น สุขุมานนท์ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 นี้ คณะกรรมการได้กำหนดเรียกประชุมเนื่องจากเป็นความจำเป็นของบริษัทเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ยังคงมีประเด็นในที่ประชุมเกี่ยวกับสถานะของคณะกรรมการบริษัท จึงทำให้เกิดความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการบริษัทจึงใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อเรียกประชุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณาวาระที่จำเป็น และเพื่อให้มีจำนวนกรรมการบริษัทเข้าประชุมครบถ้วนและสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้โดยปราศจากข้อสงสัย และ

- (2) ข้อเรียกร้องจาก นายเหอ จือ หวง ซึ่งร้องขอให้บริษัทนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ นายกุดั่น สุขุมานนท์ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า แม้บริษัทรับทราบถึงข้อเรียกร้องของนายเหอ จือ หวงดังกล่าว แต่บริษัทมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงทำให้บริษัทไม่สามารถให้ข้อมูลดังกล่าวแก่นายเหอ จือ หวงตามที่ร้องขอได้ อย่างไรก็ดี หากข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับกระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาล และในกรณีที่ศาลมีดุลพินิจและมีคำสั่งให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทมีความยินดีและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม และให้ความร่วมมือตามคำสั่งของศาลที่เกี่ยวข้องต่อไป



นอกจากนี้ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ในประเด็นเกี่ยวกับข้อเรียกร้องตามข้างต้น โดย นายกุดั่น สุขุมานนท์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ซึ่ง รวมถึงผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ท่านข้างต้นที่ส่งข้อเรียกร้องมายังบริษัท หากมีข้อสงสัย ข้อความใดที่ไม่ชัดเจน หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ สามารถสอบถามในที่ประชุมได้ก่อนเริ่มพิจารณาในวาระที่ 1 ต่อไป

นายสัญญาชัย ทรัพย์เจริญ ผู้รับมอบอำนาจจากนายทวิทรัพย์ จิตต์โสภณ สอบถามในที่ประชุมว่า การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มี การเสนอชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่าน ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นอดีตกรรมการของบริษัท โดยการเสนอชื่อในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้บุคคลดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในการนี้ นายสัญญาชัยจึงขอสอบถามว่า เมื่อมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 นั้น ยังคงมีผลตามกฎหมาย และอยู่ระหว่างการฟ้องร้องต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการ และศาลยังไม่ได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว และยังไม่ได้มีคำสั่งให้เพิกถอนมติการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น มติที่ประชุมดังกล่าวนั้น ย่อมยังคงมีผลตามกฎหมาย ดังนั้น การที่คณะกรรมการเสนอชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่าน (ซึ่งเป็นอดีตกรรมการที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มิมีมติไม่เห็นด้วยที่จะแต่งตั้งให้บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง) เพื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ในครั้งนี้นั้น นายสัญญาชัยมีความเห็นว่า การดังกล่าวเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขอให้บันทึกรายละเอียดไว้ในรายงานการประชุมฉบับนี้ด้วย นอกจากนี้ นายสัญญาชัยมีคำถามเพิ่มเติมว่า นายทวิทรัพย์ จิตต์โสภณ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นอยู่ในบริษัท ไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจากบริษัทตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี แม้นายทวิทรัพย์ จิตต์โสภณ จะไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุม แต่ได้ทราบข่าวถึงการประชุมจึงได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ดังนั้น การที่นายทวิทรัพย์ จิตต์โสภณ ไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจากบริษัทจึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน เนื่องจาก บริษัทไม่ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมให้นายทวิทรัพย์ จิตต์โสภณ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดแต่อย่างใด นายสัญญาชัย จึงขอให้บริษัทชี้แจงในประเด็นดังกล่าว

นายกุดั่น สุขุมานนท์ ผู้ดำเนินการประชุมและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท กล่าวขอบคุณสำหรับข้อซักถาม และขอชี้แจงรายละเอียดเพื่อบันทึกข้อมูลไว้ในรายงานการประชุมดังนี้ นายกุดั่น สุขุมานนท์ ชี้แจงในที่ประชุมว่าท่านผู้สอบถาม คือ นายสัญญาชัย ทรัพย์เจริญ ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น คือ นายทวิทรัพย์ จิตต์โสภณ และมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยขอเรียนชี้แจงว่า อ้างถึงรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือของนายทวิทรัพย์ จิตต์โสภณ และหนังสือของนายเหอ จือ หวง ปรากฏเหตุผลหลักในการคัดค้านการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 นี้ โดยชี้แจงว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีประเด็นที่เป็นคดีฟ้องร้องอยู่ 2 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้ (1) การฟ้องยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวาระที่เกี่ยวข้อง และ (2) ประเด็นในเรื่องของการฟ้องร้องเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในหุ้นจำนวนประมาณ 56 ล้านหุ้น โดยข้อเรียกร้องตามหนังสือคัดค้านของผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ท่านได้ยกเหตุผลหลัก คือ เนื่องจากคดีเรื่องการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ในหุ้น รวมถึงคดีเรื่องการยกเลิกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยังไม่ถึงที่สุด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทในคราวนี้ จึงยังไม่มีอำนาจในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพราะต้องรอให้คดีไปถึงที่สุดก่อนนั้น จึงขอชี้แจงว่า ข้อโต้แย้งดังกล่าวเป็นการโต้แย้งกันในส่วนของผู้ถือหุ้นที่วาทกล่าวกันในส่วนการขอเพิกถอนมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และในส่วนของการโต้แย้งเรื่องกรรมสิทธิ์ในหุ้น อย่างไรก็ตาม ในส่วนของคณะกรรมการบริษัท ทางที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทได้ให้ความเห็นว่า เดิมบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน โดยมีกรรมการครบวาระในการดำรงตำแหน่งกรรมการทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่งอาจมองว่าเป็นการครบวาระตามข้อบังคับของบริษัทหรือข้อกฎหมายก็ได้ อย่างไรก็ดี มีข้อโต้แย้งเรื่องผลการประชุม (ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้มีมติไม่แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ) และทำ



ให้บริษัทไม่สามารถจดทะเบียนแก้ไขจำนวนกรรมการที่ปรากฏในหนังสือรับรองบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ได้ จึงเกิดเป็นคำถามในเชิงกฎหมายว่า ปัจจุบันกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้นกี่ท่าน ระหว่าง 4 ท่าน หรือ 7 ท่าน ดังนั้น ในประเด็นนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนและไม่ต้องการให้เป็นคำถามทางกฎหมาย จึงมีความเห็นเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อลงมติในเรื่องของจำนวนกรรมการที่อาจจะยังวางอยู่ให้ครบถ้วน

นอกจากนี้ สำหรับประเด็นของ นายทวีทรัพย์ จิตดีโสภณ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่นายสัญญาชัย ทรัพย์เจริญ ได้มีคำถามเกี่ยวกับกรณีที่ไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 นั้น ขอเรียนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประกาศเชิญประชุมดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการประกาศหนังสือพิมพ์ การเผยแพร่บนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของบริษัทนั้น บริษัทได้ดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายแล้ว และกระบวนการในการส่งหนังสือเชิญประชุม บริษัทก็ได้ดำเนินการเช่นเดียวกับการประชุมครั้งก่อนซึ่งเป็นไปตามกฎหมายแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดแจ้งว่าได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุมก็สามารถบันทึกรายละเอียดไว้ได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การประชุมในวันนี้ซึ่งเป็นการประชุมพิเศษที่เพิ่มขึ้นมา สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว ในกรณีที่เกิดข้อขัดข้องประการใดขึ้น ที่ประชุมยินดีที่จะรับฟังและบันทึกรายละเอียดดังกล่าวไว้ และเมื่อดำเนินการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทก็ยินดีที่จะมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การเชิญประชุมนั้นบริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับซึ่งสามารถตรวจสอบได้ และจะตรวจสอบกระบวนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ต่อไป

นายสัญญาชัย ทรัพย์เจริญ ผู้รับมอบอำนาจจากนายทวีทรัพย์ จิตดีโสภณ มีข้อสอบถามประธานฯ และ นายกุดั่น สุขุমানนท์ เพิ่มเติมจำนวน 2 ข้อ ดังนี้ (1) มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 นั้น ยังคงมีผลตามกฎหมายใช้หรือไม่ และ (2) มติที่ประชุมที่ลงมติไม่เห็นด้วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ยังมีผลอยู่ ถูกต้องใช้หรือไม่ และขอให้บริษัท และที่ปรึกษากฎหมายยืนยันว่า การเสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติไม่ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอภิวาระหนึ่ง ให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และขอให้บันทึกรายละเอียดนี้ในรายงานการประชุมด้วย

นายกุดั่น สุขุমানนท์ ผู้ดำเนินการประชุมและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท กล่าวขอบคุณสำหรับข้อซักถาม และชี้แจงที่ประชุมว่า มีคำถาม 2 ส่วน ได้แก่ (1) การยืนยันผลทางกฎหมายของมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 และ (2) การยืนยันว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ทั้งนี้ นายกุดั่นจึงขอเรียนว่า สำหรับส่วนที่ 1 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นั้นยังคงมีข้อโต้แย้งอยู่ในชั้นศาล โดยคณะกรรมการบริษัทขอไม่นำกรณีดังกล่าวมาเป็นหลักในการเรียกประชุมครั้งนี้ แต่หลักสำคัญในการเรียกประชุมในครั้งนี้ คือ เนื่องด้วยกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่ครบ 7 ท่าน ซึ่งอาจทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ เพราะมีข้อจำกัดทางกฎหมาย ดังนั้น แม้ว่าในตอนนี้นำหน้าหนังสือรับรองของบริษัทระบุว่าบริษัทมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน และเพื่อให้มีการแก้ไขคำถามที่อาจจะมีความในเชิงกฎหมายในเรื่องดังกล่าว บริษัทจึงเห็นควรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันว่า การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทมีจำนวนครบถ้วน และสำหรับส่วนที่ 2 การประชุมในครั้งนี้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ขอเรียนว่าการเรียกประชุมในครั้งนี้เป็นการใช้สิทธิ ตลพินิจ และอำนาจของกรรมการตามข้อบังคับและข้อกำหนดในการเชิญประชุมวิสามัญในครั้งนี้นี้



นอกจากนี้ นายकुตัน สุขุมานนท์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมเข้าสู่วาระการประชุมตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนเริ่มการประชุม นางอัญญา ถาวรนนท์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงระเบียบขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39. ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนน จะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณากรอกใบลงคะแนนที่ท่านได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม และยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบลงคะแนนของท่าน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุม หากไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่ามติที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ การลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางบริษัทของดการสอบถามหรือให้ความเห็นผ่านไมโครโฟน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามกรุณาเขียนคำถามผ่านกระดาษที่แจกให้ และขอให้ระบุชื่อ-นามสกุล และระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และขอให้ยกมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บคำถามของท่าน และขอให้ส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรวบรวม ซึ่งทางบริษัทจะตอบคำถามตามขั้นตอนดังนี้

- ข้อ 1 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะอ่านคำถามที่ได้รับมาและตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ
- ข้อ 2 ในกรณีที่เป็นการถามที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทจะตอบคำถามดังกล่าวในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
- ข้อ 3 หากยังคงมีคำถามเพิ่มเติม หรือมีคำถามเป็นจำนวนมาก และไม่สามารถตอบได้ทัน บริษัทจะตอบคำถาม ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังการประชุม

และบริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไป

เมื่อนางอัญญา ถาวรนนท์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระและตำแหน่งที่ว่างลง

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า อ้างถึงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 19 ได้มีข้อกำหนดตั้งข้อมูลที่นำเสนอในข้อซึ่งปรากฏว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้” ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการรวม 7 ท่าน โดยปีนี้มีกรรมการครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายวิชัย วนวิทย์ กรรมการ
- 2) นายพิสุทธิ รักษงษ์ กรรมการอิสระ
- 3) นางอัญญา ถาวรนนท์ กรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง แต่เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ในวาระที่ 5 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ บริษัทได้รับการร้องขอจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่งให้เร่งขงการเปิดเผยผลการลงมติเนื่องจากเป็นการลงคะแนนที่ไม่ถูกต้อง และทำให้ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับความเสียหาย และขอให้บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวาระที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

นอกจากนี้ ประกอบกับกรณีที่นายเหอ จื่อ หวง กรรมการ และนายบุญโชค ขนบแก้ว กรรมการอิสระ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในกรณีนี้ จึงมีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณากรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- 1) นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา เป็นกรรมการแทน นายเหอ จื่อ หวง และ
- 2) นายวสุ คุณวาสี เป็นกรรมการแทนนายบุญโชค ขนบแก้ว

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอแล้วว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจในการบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดเป็นไปตามฐานข้อมูลกรรมการในการสรรหากรรมการใหม่ ซึ่งกรรมการที่ครบวาระและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อรวมจำนวน 5 คน มีคุณสมบัติ ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่ปรากฏตามหน้าจ้อ และปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว



ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาสรรหากรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน หรือ CG Code โดยสรรหากรรมการที่มีทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถที่หลากหลาย ให้มีส่วนผสมของความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ทั้งเชิงกำกับดูแลและเชิงกลยุทธ์ตามบริบทของธุรกิจและเป้าหมายหลักของบริษัท จึงได้จัดทำ BOD Skill Matrix ดังตารางนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	เพศ	ความรู้ความชำนาญพิเศษด้าน												หมายเหตุ	
			ความรู้เกี่ยวกับกฎ กติกา บริษัท	ความรู้เกี่ยวกับ ผู้ถือหุ้นและ บอร์ด	ความรู้เกี่ยวกับ ประเด็น บัญชีและการเงิน	การบริหารจัดการ ทุนมนุษย์	การบริหารความเสี่ยงของ บริษัท	บริหารการดำเนินงาน อสังหาริมทรัพย์	การพัฒนาระบบและ นวัตกรรม	ด้านการเงินและการตลาด และสถิติ	ด้าน วิศวกรรมและกรรม ปลูกตึก	บริหารความยั่งยืนและภาวะ วิถีพอ				
1. พล.ต.อ. อธิษฐ์ งานจิตสุขศรี	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	ชาย	x	x	x		x	x			x	x	x	x		
2. ดร.วรดิศ ธนภัทร	กรรมการ	ชาย	x		x	x		x			x		x	x		
3. นาย นพดล กาญจนทวีวัฒน์	กรรมการ	ชาย	x				x	x								
4. นาย วีระ อัจฉนารักษ์	กรรมการอิสระ	ชาย	x		x	x	x	x								
5. นาย วิชัย วนวิทย์	รองประธานกรรมการ	ชาย	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	กรรมการครบวาระ	
6. นาย พิสุทธิ์ รักรวย	กรรมการอิสระ	ชาย	x					x	x						x	
7. นาง อัญญา อวรัตน์	กรรมการ / เลขานุการบริษัท	หญิง	x					x		x			x		กรรมการครบวาระ	
8. นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา	กรรมการ	ชาย	x				x	x		x		x		x	กรรมการใหม่	
9. นาย วสุ คุณาวดี	กรรมการ	ชาย	x	x	x			x		x		x			กรรมการใหม่	
รวม	กรรมการอิสระ 3 กรรมการ 6	ชาย 8 หญิง 1	9	2	5	4	4	9	2	1	3	3	4	4	3	

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการอีก 2 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยก่อนการลงมติ ประธานฯ ขอให้ท่านกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ได้กรุณาออกจากที่ประชุมเพื่อขอเวลาให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ ประธานฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและแต่งตั้ง กรรมการอีก 2 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) **นายวิชัย วนวิทย์**

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นายวิชัย วนวิทย์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	946,028,672	54.5866
ไม่เห็นด้วย	787,048,500	45.4133
งดออกเสียง	100	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	1,733,077,272	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 0 ราย จำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 131 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,733,077,272 หุ้น

2) นายพิสุทธิ รักษวงษ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นายพิสุทธิ รักษวงษ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	946,028,672	54.5866
ไม่เห็นด้วย	787,048,500	45.4133
งดออกเสียง	100	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	1,733,077,272	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 0 ราย จำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 131 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,733,077,272 หุ้น



3) นางอัญญา ถาวรนนท์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นางอัญญา ถาวรนนท์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	946,028,672	54.5866
ไม่เห็นด้วย	787,048,500	45.4133
งดออกเสียง	100	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	1,733,077,272	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 0 ราย จำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 131 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,733,077,272 หุ้น

4) นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	946,028,672	54.5866
ไม่เห็นด้วย	787,048,500	45.4133
งดออกเสียง	100	-
บัตรเสีย	0	0



คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	1,733,077,272	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 0 ราย จำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 131 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,733,077,272 หุ้น

5) นายวสุ คุณวาสี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นายวสุ คุณวาสี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	946,028,672	54.5866
ไม่เห็นด้วย	787,048,500	45.4133
งดออกเสียง	100	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	1,733,077,272	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 0 ราย จำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 131 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,733,077,272 หุ้น



DIMET
Beyond Top Quality

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
Dimet (Siam) Public Company Limited.

602 Bangpoo Industrial Estate, Muang, Samutprakarn 10280 Thailand
Tel: + 66 2323 2800-6 Fax: + 66 2323 2807
www.dimetsiam.com e-mail : contact@dimetsiam.com

ประธานฯ เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ได้ดำเนินการครบทุกระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุมเวลา 10.00 น.

ลงชื่อ

(พล.ต.อ. อติศร์ งามจิตสุขศรี)

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางอัญญา ถาวรนนท์)

ผู้บันทึกการประชุม